

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.  
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมประสงค์ รมะนันท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.  
ประธาน : พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รมว.รง.

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๑	กรณีบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี ประกาศปิดการผลิตชั่วคราวและเลิกจ้างพนักงาน ๑,๘๐๐ คน ๑. ขอให้เร่งดำเนินการไกล่เกลี่ยระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานให้ได้ช้อยติ ๒. ให้รายงานความคืบหน้ากรณีดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ทราบด้วย	กสร.
๒	การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ให้พิจารณาอย่างรอบคอบ ทุกฝ่ายได้ประโยชน์แรงงานได้ค่าแรงเพิ่ม ผู้ประกอบการรับได้	สป.รง.
๓	ให้ดูแลแรงงานสตรี ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับแรงงานชาย ตามคำร้องขอของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประจำปี ตลอดจนการตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กในที่ทำงาน โดยให้บูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ทุกหน่วยงาน
๔	การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ๑. ให้เร่งรัดจัดระเบียบศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว โดยทุกจุดบริการที่เกี่ยวข้องจะต้องมี CEO รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถลดขั้นตอน ลดเวลาการรอรับบริการ และต้องไม่มีค่าหัวคิว ทั้งนี้ให้พิจารณาเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละกรมมาช่วยดำเนินการ ๒. ให้ศึกษากระบวนการจัดทำ Passport ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว ๓. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในหลายช่องทาง โดยเฉพาะทาง Social Media ไปยังผู้ประกอบการ นายจ้าง แรงงานต่างด้าว เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการขยายระยะเวลาถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๑ รวมทั้งให้มีการเปิดตัว ปณ. เพื่อรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ	กกจ.
๕	ให้เตรียมแผนรองรับผู้ว่างงานซึ่งมีอยู่ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน โดยจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างเป็นระบบ เตรียมความพร้อมแรงงานที่จะออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต เช่น ทหารปลดประจำการ นักโทษที่จะพ้นโทษ เป็นต้น	กกจ. กพร.

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๖	ให้จัดทำโครงการสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทำงาน Part Time เพื่อสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน โดยบูรณาการร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น	กกจ.
๗	ให้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กยผ. สป.รง.
๘	ให้เร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ให้ได้ตามมาตรฐานทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์ รูปแบบ การวางระบบ เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยให้ไปศึกษาดูงานจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	สป.รง.
๙	ในการสัมมนาผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง เช่น ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ (เรื่องสถานการณ์โลก) ดร.วิษณุ เครืองาม (เรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (เรื่องไทยแลนด์ ๔.๐) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (เรื่องนักบริหารมืออาชีพ)	สป.รง.

กฤษณี ปานเอม

(นางกฤษณี ปานเอม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

น.ร. วัลลิสต์

(นางรตี วัลลิสต์)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑